



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 หน้า 19 มูลค่าข่าว 113,328.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ. ย้ำบทบาทมหาวิทยาลัย

วิจัย 5 ยุทธศาสตร์-สู่ 'อินโนเวชันฮับส์'

ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการใช้ความรู้จากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยมาตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ ทปอ. จึงได้วางแนวทางให้แต่ละมหาวิทยาลัยเร่งนำผลงานที่เกิดจากการคิดค้นทั้งในแง่ของงานวิจัย การประดิษฐ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งระบบสารสนเทศต่างๆ ที่มีความอัจฉริยะ มาร่วมต่อยอดและขยายผลให้เกิดการใช้งานได้จริง โดย ทปอ. ได้มุ่งผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผ่านกลไกการสร้างศูนย์กลางด้านนวัตกรรม หรืออินโนเวชัน ฮับส์ ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ นำความรู้ที่มีอยู่มาต่อยอดขยายผลให้เกิดการใช้งานได้จริงทั้งในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดผลผลิตที่เป็นได้ทั้งสินค้าหรือการบริการ

ประธาน ทปอ. กล่าวว่า ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมจะมุ่งเน้นไปที่ 5 กลุ่มงานสำคัญ ได้แก่ 1. ศูนย์นวัตกรรมเกษตรและอาหาร 2. ศูนย์นวัตกรรมสังคมสูงอายุ 3. ศูนย์รวมนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ 4. ศูนย์รวมนวัตกรรมด้านพลังงานชีวภาพ และ 5. ศูนย์รวมนวัตกรรมด้านสินค้าหรือการบริการสร้างสรรค์ โดยนโยบายสนับสนุนศูนย์กลาง

ด้านนวัตกรรมก้าวต่อไปของทปอ. จะเร่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยภายใต้นโยบาย ทปอ. พลัสพลัส รวม 160 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสังกัด ทปอ. 34 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 79 แห่ง นำความโดดเด่นจากนวัตกรรม งานวิจัยและองค์ความรู้มาผนวกและพัฒนาให้เกิดชิ้นงานใหม่ๆ ร่วมกัน

“โดยทปอ. มีพันธกิจส่งเสริมภายใต้ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การขยายความร่วมมือระหว่างเอกชน รัฐบาล และมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 2. การพัฒนาพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน หรือสถาบันด้านนวัตกรรมและการวิจัยให้เกิดขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพภายใต้พื้นที่มหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ 3. การสรรหาและเข้าสู่การเป็นส่วนเติมเต็ม โดยจะเร่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้ งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์เข้าไปช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และ 4. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม เริ่มตั้งแต่ในระดับผู้บริหารระดับสูง คณบดี ครูอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปให้มีแนวความคิดผสมผสานการประยุกต์นวัตกรรมกับทักษะแต่ละด้านที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยใช้ปัจจัยและระบบนิเวศที่เอื้อพร้อมของสถาบันและบริบทโดยรอบเป็นตัวขับเคลื่อน” ประธาน ทปอ. กล่าว